



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๕๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่น ๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๔๗๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ปรากฏตามรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ หากแก้ไขข้อมูลวันเดือนปีเกิด ของนักเรียนหรือเด็กเล็กไม่ได้หรือมีปัญหาอื่นใด ขอให้แจ้งรายละเอียดปัญหา พร้อมทั้งแจ้ง User_Login, User_Password และข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่มีปัญหา ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lecsystem316@gmail.com

๑.๒ กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่ปรากฏในรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๑.๓ ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กกว่ามีการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่านักเรียนหรือเด็กเล็กไม่มีตัวตนหรือยังไม่อยู่ในระบบ ให้นำออกหรือเพิ่มข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าว

๒. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องยืนยันข้อมูล ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่อไป



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวดารารัตน์ นาคบำรุง โทร.๐๙๔-๓๔๑๘๑๘๑